



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม โทร. ๒๔๘๕

ที่ ลตส. ๒๙๙/๒๕๕๗

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

๐๓/๑๕๖

เรื่อง พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ลนท. ผอ.กพร. ผอ.กตท. ผส.ชป.๑-๑๗

ตามที่กรมอนุมัติให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๕๐๐ อาคารศูนย์วิศวกรรมกรรมชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมชลประทานในเรื่องการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ดังมีรายละเอียดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ที่แนบ นั้น

ในการนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้ท่านพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้วิทยุในการติดต่อสื่อสารประสานงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

รุ่นที่ ๑ ผู้บริหารหรือข้าราชการระดับสวน/ฝ่ายขึ้นไป ตัวจริง ๑ คน สำรอง ๑ คน
อบรมวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

รุ่นที่ ๒ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ตัวจริง ๓ คน สำรอง ๒ คน
อบรมวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

โดยขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมกรอกใบสมัครส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนัก/กอง รวบรวม

๒. ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนัก/กอง รวบรวมใบสมัครผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมและจัดลำดับ

ความสำคัญ พร้อมแจ้งรายชื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะพิจารณารายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และตามลำดับความสำคัญให้เข้ารับการฝึกอบรม และจะแจ้งรายชื่อให้สำนัก/กอง ทราบต่อไป

๓. ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ให้ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัด (สำหรับค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างการฝึกอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้งบประมาณที่กรมอนุมัติตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗)

๔. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายณรงค์พล แสงธีรกิจ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ชำนาญการ และนายวิสูตร จันทร์เชียว โทร ๒๔๘๕ โทรสาร ๐๒๒๔๓ ๐๙๖๖

ด่วนที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะขอขอบคุณยิ่ง

เรียน ผอ.กตท., ผอ.นทท.
เพื่อโปรดพิจารณา และ
ดำเนินการทบทวนฝ่ายบริหารฯ ภายใน
๒๓ เม.ย. ๕๗ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ)
ผอ.คส.

21 เม.ย. 57
(นายพลสวัสดิ์ แก้ววิมุตติ)